


เริ่มประชุมเวลา          10.00 น. 
เลขานุการสภา อบต.  - เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญประธานสภา อบต. เปิดการประชุม 
ประธานสภา อบต. -  ขอเปิดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที ่4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภา อบต. - ด้วย อบต.บ้านเนิน ได้มีการโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 ราย ขอเชิญ
  นักวิชาการตรวจสอบภายใน ได้แนะนำตัวให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป ขอเชิญครับ 
นางจุรีรัตน์  ยาวส่ง - เรียนประธานสภา อบต.บ้านเนิน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.บ้านเนิน และ
  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันชื่อนางจุรีรัตน์  ยาวส่ง ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบ
  ภาย ใน ได้ย้ายมาจากตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด อบต.ท่าซอม 
  อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 โดยดิฉันมีภูมิลำเนาใน
  หมู่ที่ 3 ต.บ้านเนิน ยินดีที่ได้ร่วมทำงานกับทุก ๆ ท่านคะ 
ที่ประชุม - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
เลขานุการสภา อบต. - รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 
  6 พฤษภาคม 2565 ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงาน
  การประชุมสภา ฯ แล้วเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ตามเอกสารที่แนบ 
  มาพร้อมนี้  
ประธานสภา อบต. - ไม่ทราบว่าสมาชิกสภา อบต.ท่านใด ต้องการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงานการประชุม
  ครั้งที่แล้วบ้าง 
ที่ประชุม - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - เมื่อไม่มี ถือว่าที่สมาชิกสภา อบต. ได้รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
 - ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 - ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 5.1 ญัตติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 
                                 พ.ศ. 2565 
ประธานสภา อบต. - ด้วยนายก อบต.บ้านเนิน ไดเ้สนอญัตติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2565 มาเพ่ือขอความเห็นชอบจากสภา อบต. บ้านเนิน ดังนั้น 
  จึงขอให้นายก อบต.บ้านเนิน ได้ชี้แจงรายละเอียดของร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  
  2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2565 ให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบต่อไป 
นายก อบต.บ้านเนิน - ผมขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ชี้แจงรายละเอียดในการจัดทำร่างแผน 
  พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2565 ให้สมาชิกสภาฯ 
  ได้รับทราบต่อไป 
นายยงยุทธ  หนูทองแก้ว - การจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6   
  พ.ศ. 2565 นั้นได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ 
  แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) 
  พ.ศ. 2561 ข้อ 22 “เพ่ือประโยชน์ของประชาชนการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
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  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนา
 ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
 ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
 เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติ
 สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย 
  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
 ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
 เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 
 - สำหรับรายละเอียดของร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 
  พ.ศ. 2565 ตามรายละเอียดที่ได้แจกจ่ายให้กับทุกท่านแล้ว  
ประธานสภา อบต. - ตามท่ีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ชี้แจงรายละเอียดของร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2565 มานั้น ไม่ทราบว่ามีสมาชิก 
  สภาฯ ท่านใดต้องการอภิปรายร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม  
  ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2565 ดังกล่าวหรือไม่ 
ที่ประชุม - ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย 
ประธานสภา อบต. - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -  
  2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2565 อีกผมจะได้ขอมติจากท่ีประชุมต่อไปว่า  
  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม 
  ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2565 ของ อบต.บ้านเนิน โปรดยกมือ 
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6   
  พ.ศ. 2565  จำนวน  13  เสียง ไม่เห็นชอบ  -   เสียง งดออกเสียง  1  เสียง   
 5.2 ญัตติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1  
                                 พ.ศ. 2565 
ประธานสภา อบต. - ด้วยนายก อบต.บ้านเนิน ไดเ้สนอญัตติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 มาเพ่ือขอความเห็นชอบจากสภา อบต. บ้านเนิน ดังนั้น 
  จึงขอให้นายก อบต.บ้านเนิน ได้ชี้แจงรายละเอียดของร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  
  2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบต่อไป 
นายก อบต.บ้านเนิน - ในการเสนอญัตติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -  2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 
  พ.ศ. 2565 นั้น เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับการจัดทำร่างข้อบัญญัติ 
  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยญัตติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  (พ.ศ. 2566 -  2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ได้ดำเนินการตามระเบียบ 
  กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
  2548 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 และข้อ 22/1 ตามที่ 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ชี้แจงมาแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้แจกจ่ายให้กับทุก 
  ท่านแล้ว 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีนายก อบต.บ้านเนิน ได้ชี้แจงรายละเอียดของร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   
  (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 มานั้น ไม่ทราบว่ามีสมาชิก  
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  สภาฯ ท่านใดต้องการอภิปรายร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม  
  ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ดังกล่าวหรือไม่ 
ที่ประชุม - ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย 
ประธานสภา อบต. - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -  2570) 
  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 อีกผมจะได้ขอมติจากที่ประชุมต่อไปว่า สมาชิกสภาฯ  
  ท่านใด เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 
  2565 ของ อบต.บ้านเนิน โปรดยกมือ 
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1  พ.ศ.  
  2565  จำนวน  13  เสียง ไม่เห็นชอบ  -   เสียง งดออกเสียง  1  เสียง   
 5.3 ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน  
       บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 
ประธานสภา อบต. - ด้วยนายก อบต.บ้านเนิน ได้ส่งญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน 
  เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 มาเพ่ือขอความเห็นชอบ 
  จากสภา อบต.บ้านเนิน ดังนั้นจึงขอให้ ผู้บริหาร อบต.บ้านเนิน ได้ชี้แจงหลักการและ 
  เหตุผล ให้สมาชิกสภา อบต.บ้านเนิน ได้รับทราบต่อไป 
วาระท่ี 1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติขั้นรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 
 บ้านเนิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 
นายก อบต. - ด้วย อบต.บ้านเนิน มีความจำเป็นที่เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 
  บ้านเนิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 ให้เหมาะสม 
  กับปัจจุบัน โดยมี หลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้ 
                       หลักการ 
               กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน เพ่ือบังคับใช้กับอาคารที่ปลูกสร้างใหม่และ
 อาคาร สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเฉพาะ
 อาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในตำบล เพ่ือ
 ป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ 
                                           เหตุผล 
               ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 18 มาตรา 20  
 (1) และมาตรา 44 ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
 ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ประกอบมาตรา 67 (2) แห่ง
 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และมาตรา 71 
 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม 
 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ
 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การ
 บริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้ 
 - สำหรับรายละเอียดร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน เรื่อง การติดตั้งบ่อ 
  ดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 นั้นได้แจกจ่ายให้กับสมาชิกสภา อบต. 
  บ้านเนิน ทุกท่านแล้ว 
ประธานสภา อบต. - ตามท่ีนายก อบต.บ้านเนินได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลของร่างข้อบัญญัติองค์การ 
  บริหารส่วนตำบลบ้านเนิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.   
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  2565 มานั้นไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภา อบต.บ้านเนิน ท่านใดต้องการอภิปรายร่าง 
  ดังกล่าวบ้างไหมครับ 
ที่ประชุม - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - เมื่อไม่มีสมาชิกสภา อบต.บ้านเนิน ท่านใดจะอภิปรายร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
  ตำบลบ้านเนิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 อีก ผม 
  จะได้ขอมติจากที่ประชุมต่อไปว่า สมาชิกสภา อบต.บ้านเนิน ท่านใด รับหลักการร่าง 
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน 
  อาคาร พ.ศ. 2565 โปรดยกมือ 
ที่ประชุม - มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก 
  ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 จำนวน  13 เสยีง ไม่เห็นชอบ  -   เสียง  
  งดออกเสียง  1  เสียง 
ประธานสภา อบต. - เมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักการแล้ว ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติขึ้นมา 
  เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก 
  ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 จึงขอมติจากที่ประชุมว่าจะให้มีคณะกรรมการ
  แปรญัตติ จำนวนกี่คน ตามข้อ 103 แห่งระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ 
  การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
ที่ประชุม - เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติเต็มท้ังสภาฯ 
ประธานสภา อบต. -  เมื่อที่ประชุมได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 
  บ้านเนิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 เต็มทั้งสภาฯ 
  แล้ว ผมจึงขอให้คณะกรรมการแปรญัตติทุกท่านได้พิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร 
  พ.ศ. 2565 
วาระท่ี 2 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก 
 ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 
ประธานสภา อบต. - สืบเนื่องจากการสมาชิกสภา อบต.บ้านเนิน ได้มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การ 
  บริหารส่วนตำบลบ้านเนิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 
  2565 และได้เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติเต็มทั้งสภาฯ นั้น จึงขอให้  
  คณะกรรมการแปรญัตติทุกท่านได้ดำเนินการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
  ตำบลบ้านเนิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 ต่อไป ขอ 
  เชิญครับ 
นายสันติภาพ  เพ็ชรขำ - ตามท่ีสภาฯ ได้เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติเต็มทั้งสภาฯ นั้น กระผมในนามของ 
  คณะกรรมการแปรญัตติ ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน  
  เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 โดยละเอียดแล้ว เห็นว่า 
  ร่างดังกล่าวได้จัดทำถูกต้องและเหมาะสมแล้ว จึงไม่ขอแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใด 
  ของร่างดังกล่าวอีก โดยให้คงร่างเดิมไว้ 
ประธานสภา อบต. - มีคณะกรรมการแปรญัตติท่านใด จะแปรญัตติร่างดังกล่าวอีกบ้างครับ 
ที่ประชุม - ไม่มีการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก 
  ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 อีก 
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ประธานสภา อบต. - เมื่อไม่มีคณะกรรมการแปรญัตติ จะแปรญัตติอีกโดยให้คงร่างเดิมของร่างข้อบัญญัติ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร 
  พ.ศ. 2565 ผมจึงขอมติจากสมาชิกสภา อบต. บ้านเนิน ในการให้ความเห็นชอบร่าง 
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน 
  อาคาร พ.ศ. 2565 สมาชิกสภา อบต.บ้านเนิน ท่านใดเห็นชอบร่างเดิมตามที่  
  คณะกรรมการแปรญัตติได้ ชี้แจง โปรดยกมือ 
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบตามกับคณะกรรมการแปรญัตติได้ชี้แจง โดยเห็นชอบให้คงร่างเดิม  
  จำนวน  13  เสียง ไม่เห็นชอบ  -   เสียง งดออกเสียง  1  เสียง 
วาระท่ี 3 การลงมติ 
ประธานสภา อบต. - ตามท่ีผู้บริหาร อบต.บ้านเนิน ได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน 
  เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 และสมาชิกสภา อบต.  
  บ้านเนิน มีมติรับหลักการในวาระท่ี 1 และให้คงร่างเดิมในวาระท่ี 2 ผมจึงขอมติจากที่ 
  ประชุมต่อไปว่าจะให้ตราร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน เรื่อง การ 
  ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
  ตำบลบ้านเนิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 หรือไม่ 
  ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ 
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินเรื่อง การติดตั้งบ่อ 
  ดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน  
  จำนวน  13 เสียง ไม่เห็นชอบ  -   เสียง งดออกเสียง  1  เสียง 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 5.4 ญัตติการรับโอนทรัพย์สินกรณีมีผู้บริจาคให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล 
       บ้านเนิน 
ประธานสภา อบต. -  ด้วยนายก อบต.บ้านเนิน ได้เสนอญัตติการรับโอนทรัพย์สินกรณีมีผู้บริจาคให้กับ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน จึงขอให้ นายก อบต.บ้านเนิน ได้ชี้แจง 
  รายละเอียดให้สมาชิกสภา อบต.บ้านเนิน ได้รับทราบต่อไป 
นายก อบต. - ขอเชิญ ปลัด อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดการรับโอนทรัพย์สินกรณีมีผู้บริจาคให้กับ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ให้สมาชิกสภา อบต.บ้านเนิน ได้รับทราบต่อไป 
ปลัด อบต. - ด้วยนางสาวธัญทิพย์  ธนฉัตร์ฐากรณ์ ได้บริจาคเครื่องพิมพ์เลเซอร์ เพื่อเป็นประโยชน์
  ทางราชการให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน จำนวน 3 เครื่อง ดังนี้ 
  1. เครื่องพิมพ์ รุ่น HP Laser Jet M1536dnf จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
  9,600 บาท 
  2. เครื่องพิมพ์ รุ่น HP Laser Jet P1102 จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
  3,000 บาท 
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  22,200 บาท  
 - โดยในการรับโอนทรัพย์สินกรณีมีผู้บริจาคให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
  นั้น ต้อง ได้รับความเห็นชอบจากสภา อบต.บ้านเนิน 
ประธานสภา อบต. - ตามท่ี ปลัด อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดมาแล้วนั้น ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภา อบต.
  บ้านเนิน ท่านใด มีข้อสงสัยจะสอบถามเก่ียวกับการรับโอนทรัพย์สินกรณีมีผู้บริจาค
  ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน บ้างไหมครับ 
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ที่ประชุม - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - เมื่อที่ประชุม ไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับโอนทรัพย์สินกรณีมีผู้บริจาคให้กับองค์การ
  บริหารส่วนตำบลบ้านเนิน แล้ว ผมจึงขอมติจากสมาชิกสภา อบต.บ้านเนิน ว่าจะรับ
  โอนทรัพย์สินเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 3 เครื่อง ตามรายละเอียดข้างต้นหรือไม่ 
  สมาชิกสภา อบต.บ้านเนิน ท่านใดเห็นชอบรับโอนทรัพย์สินดังกล่าวโปรดยกมือ 
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบรับโอนทรัพย์สินกรณีมีผู้บริจาคให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน 
  ตามรายละเอียดข้างต้น จำนวน 13 เสียง ไม่เห็นชอบ  -  เสียง งดออกเสียง  1  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
นายก อบต. - ขอให้สมาชิกสภา อบต.บ้านเนิน ทุกท่านได้สำรวจความเสียหายกรณีเกิดลมกรรโชกแรง  
  ทำให้บ้านเรือนของราษฎร ได้รับความเสียหาย โดยให้แจ้งมายัง อบต.บ้านเนิน เพ่ือให้ 
  การช่วยเหลือต่อไป 
 - ขอให้สมาชิกสภา อบต.บ้านเนิน ทุกท่านได้สำรวจความต้องการในการติดตั้งไฟฟ้า 
  สาธารณะตามทางแยก บริเวณชุมชน หรือจุดที่มองไม่เห็น เพ่ือ อบต.บ้านเนิน จะได้เข้า 
  ไปดำเนินการติดต้ังต่อไป โดยไฟฟ้าสาธารณะที่จะติดตั้ง จะเป็นหลอก LED ขนาด 50  
    วัตต ์
 - ขอชี้แจงกรณีถนนสาย หมู่ที่ 8 นั้น เนื่องจากมีรถเข้าไปบรรทุกดิน ทำให้ถนนมีสภาพ 
  เป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้ราษฎรที่ใช้เส้นทางดังกล่าวมีความเดือดร้อน จึงขอให้สมาชิกสภา 
  อบต.บ้านเนิน ช่วยเข้าไปชี้แจงให้กับผู้รับจ้าง ให้ช่วยดำเนินการถมหินคลุก เพ่ือแก้ไข 
    ปัญหาให้กับราษฎรด้วย 
ที่ประชุม - รับทราบ 
ประธานสภา อบต. - ไม่ทราบว่าที่ประชุม มีเรื่องใดที่จะซักถามอีกบ้าง 
ที่ประชุม - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. -  เมื่อไม่มีอะไรแล้ว ผมขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้ 
ปิดการประชุมเวลา 11.30 น.   
 

 
 (ลงชื่อ)   จ.อ.ภิรมย์   ปั้นวงศ์ 
               (  ภิรมย์   ปั้นวงศ์  ) 
    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
             ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
  



- 7 - 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต. 
                        ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยประชุม ฯ ดังกล่าวแล้ว  เห็นว่าถูกต้อง จึงลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 (ลงชื่อ)       กรรนิการ์  แซ่ด่าน    
           (นางกรรนิการ์  แซ่ด่าน) 
 ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
 (ลงชื่อ)       สันติภาพ  เพ็ชรขำ    
           (นายสันติภาพ  เพ็ชรขำ) 
          กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
 (ลงชื่อ)            พรทิพย์  นาคดำ    
           (นางสาวพรทิพย์  นาคดำ) 
 เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
                        สภา อบต.บ้านเนิน ได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน 
 
 (ลงชื่อ)          จงรักษ์  จันทร์ทอง  
              (นายจงรักษ์  จันทร์ทอง) 
              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน 
  
 


